

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย พวกเราชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาด้วยอำนาจของกรรมที่สร้างสมอบรมเอาไว้ทุกภพทุกชาติ จึงสามารถจะมาก่อเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ทั้งหญิงทั้งชาย นับว่าเป็นผู้โชคดี โชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลก ได้ตรัสรู้ตั้งสอนญาติโยมทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี เพื่อชีวิตที่เป็นผลเป็นประโยชน์ และพวกเราทั้งหลายก็ได้พากันตั้งใจใฝ่ค้นหาซึ่งความสุขความเจริญ สร้างสมบุญบารมีของตนที่จะให้คนเรานี้ เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้ทำคุณงามความดี ด้รักษาศีล มีศีลธรรมให้เกิดขึ้นเหมือนกับที่เราได้รับศีล ไปแล้ว ศีล 5 เป็นบาทที่จะทำให้ได้มาก่อเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยอำนาจของกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ ถ้าเรามองดูสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ที่มีปีกก็ตีมีแข้งมีขามากก็ตี สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เขาก็ได้ตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ เราก็มองเห็นสัตว์ว่าทุกข์ยากลำบากอยู่ เป็นมนุษย์นี้ยังดีที่มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญา ก็เพราะว่าได้สร้างสมบุญบารมีมาไว้วันนั้นเองเป็นที่พึ่งของตน จึงได้พึ่งพาอาศัยบุญกุศลที่ตนเองได้ทำเอาไว้ เหมือนดังที่ได้กล่าวถวายทานผ้าอาบน้ำฝนเอาไว้ สมัยยังเมื่อครั้งพุทธกาลนางวิสาขาได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนก่อนเพื่อนในพุทธศาสนานี้ ฉะนั้นญาติโยมก็เลยได้ทำตามมาเรื่อยๆ นี่แหละการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ได้ถวายของกินของใช้ การขบการฉันการกินก็ดี ได้น้อมถวายพร้อมไปด้วยกัน อันนี้ก็บุญเป็นกุศลที่พวกเราได้กระทำกัน เราได้ทำคุณงามความดีจิตใจก็มีความสุข

..หากเรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารกันอยู่ ในชาติต่อไปก็จะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมากไปกว่าเดี๋ยวนี้นี้มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ มีรูปพรรณสัณฐานสวยสดงดงามที่ดีกว่า ทางด้านการพูดจาปราศรัยและความคิดจิตใจก็จะมีชื่อเสียงเกียรติยศ ก็เป็นบุญเป็นกุศล บุญคืออะไร บุญคือความสุข คือคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้ คิดเอาไว้ เมื่อไหร่ก็สุขใจ ยังไงยังงั้น..จะไปเกิดชาติใหม่ก็ไม่กลัวว่าจะทุกข์ยากลำบาก เพราะมีใจเป็นบุญเป็นกุศลติดสอยห้อยตามอำนาจความสะดวกให้เราไปทุกภพทุกชาติ จะไปวัดวาอารามใดก็ดี ก็แล้วแต่ความศรัทธาเลื่อมใสของพวกเรา ขึ้นอยู่กับความตั้งใจก็มีเจตนา พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่า..เจตนาหังภิกขเว.. คุณก่อนภิกษุทั้งหลาย เจตนาเป็นตัวบุญ ญาติโยมก็เหมือนกัน เมื่อเรามีเจตนาทำบุญทำกุศล จะมาน้อยเพียงใดก็ขอให้เคารพในกองบุญของตนเอง เหมือนเราได้กล่าวถวายทานไปด้วยความนอบน้อมแก่กองบุญกองกุศลกองทานของตนเอง จะมีมากมีน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ จิตใจของเราเป็นผู้มีศรัทธาอยู่แล้ว เป็นบุญอยู่แล้ว

..เรียกว่า เสียสละมาจากบ้านจากช่องของตนเอง ได้ละมาแล้ว มาทำคุณงามความดี ชีวิตชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรือง อยู่ในคุณงามความดีได้ เป็นเครื่องหมายของนักปฏิบัติ คนฉลาดนั้นได้ทำทานการกุศลและได้รักษาศีลที่สมทานศีล ในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังมี แม้จะได้ไม่นานเวลา แต่ก็ยังรักษาได้ ถ้าเรารักษาได้เป็นนิสัยก็จะได้เป็นผู้ที่มีศีลธรรม มีศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองตนเองของผู้มีศีลธรรม จากนั้นก็เจริญภาวนาพิจารณาอบรมฝึกฝนทางด้านจิตใจให้มีความสุขเกิดขึ้น เรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจ เพราะจิตใจเป็นตัวที่สำคัญ เหตุฉะนั้นถ้าจิตใจของเราไม่ดี ใจของเรามีความทุกข์ ใจของเราที่ไม่ดีพูดจาปราศรัยก็ไม่ดี คิดก็ไม่ดี เพราะจิตใจของเรามันไม่ดี เมื่อจิตใจของเราดีจิตใจมีความสุข ทำอะไรก็ทำอะไรก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ถ้าจิตใจดีพูดจาปราศรัยกันก็มีเหตุมีผล เรียกว่าธรรมเกิดจากเหตุ เหตุดีในการพูดดี วาจาที่ดีศีลธรรม อันนี้จิตใจที่ดีมีความอ่อนน้อมเคารพในกอบบุญกมลของกุศลของตนเอง เป็นผู้ที่ไม่มีความโลภะ โทสะ โมหะ มีความเฉลียวฉลาดรู้จักทางถูกทางผิดปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง เมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วจิตใจก็เลยเอมอิมปลื้มปิติยินดี ว่าตัวเรานี้ยังงี้ก็ได้ทำคุณประโยชน์ที่สุด จะเกิดชาติใดภพใดเราก็ไม่ต้องกลัว เพราะเรามีคุณงามความดีเป็นเครื่องอุดหนุนให้เรานี้มีความสุขความเจริญ ..

..เหตุฉะนั้นก็ขออำนาจอวยพรให้ทุกท่านที่มาทำบุญทำทานการกุศล มาถวายสิ่งของผ้าอาบน้ำฝนก็ดี หรือสิ่งของอื่นๆตามการทำมาหาได้ของตนเอง หากมีจิตประสงค์งานใดเอาไว้ในใจแล้ว ก็ขอให้อำนาจบุญกุศลจงบันดาลให้ทุกท่าน ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่ตนเองพึงปรารถนา มีคุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษา ไปทางไกลทางไกลทางเหนือทางใต้ทางไหนก็ดี ให้อยู่ในความสุขกายสุขใจตลอดไปชั่วกาลและนานเทอญ.. ขอเจริญพร..